

สารคดี มีนาคม 2557

สวัสดีชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน

ปิดภาคการศึกษาแล้ว ครั้งนี้ปรับเข้าระบบการศึกษาอาเซียนจะเปิดเทอมสิงหาคม 2557 คณะยังมีกิจกรรมขับเคลื่อนคณะตลอดช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะจัดอบรมผู้นำองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารคณะ ในอนาคต เน้นการขับเคลื่อนการวิจัย ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันที่คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ฐาน Scopus อยู่อันดับท้ายใน คณะกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มข. และอันดับ 3 ในกลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ไทย ตลอดระยะที่ผ่านมาคณะมีระบบสนับสนุนเพิ่มและมากพอควร อย่างไรก็ตามจะมีการปรับเพิ่มการจูงใจกลยุทธ์ให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง คณะกรรมกรวิจัย กรรมการบริหาร คณะ ต้องหารือปรับมาตรการกระตุ้นต่อไป นักวิจัยทุกท่านช่วยให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยให้คณะด้วย

คณะได้จัดสัมมนาคณะประจำปี 2557 จัดทำ SWOT ของคณะเพื่อเป็นความเห็นร่วมกันและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารนำไปจัดทำแผนพัฒนาคณะในอนาคตต่อไป ได้สาระหลักคือ ต้องเพิ่มผลงานวิจัยและตำแหน่งวิชาการ รศ. และ ศ. ผลิตบัณฑิตให้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบแรกผ่าน > 95% หารายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลสัตว์ สถานีฟาร์ม และ บัณฑิตศึกษา (ทบทวนการลดการสอนปริญญาตรี สพ.บ. ด้วยมีผลต่อเวลาทำงานวิจัยและงานบริการสุขภาพ) เหล่านี้เป็นงานสำคัญที่ต้องเน้นในแผนงานของคณะที่เร่งด่วนในอนาคต

เชิญทุกคนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pullman KVAC2014 -24-25 เมษายน ปีนี้น่าจะมีผลงานวิจัยนำเสนอมากขึ้นจากนักศึกษาของคณะเองและจากภายนอก และเชิญร่วมงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า 24 เมษายนจัดที่คณะ

รบกวนคณาจารย์ทุกท่านช่วยออกข้อสอบ นศ. และออกข้อสอบส่ง สัตวแพทย์สภาด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการออกข้อสอบ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพในปี 2558 ให้ได้ตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรคณะทุกคนที่ร่วมออกค่ายบูรณาการซึ่งจัดที่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ช่วยสร้างความเข้มแข็งเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาของคณะ และบริการชุมชน ตามเป้าหมายนโยบายของ มข. และคณะ

“ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน” ให้ทั้งส่วนรวมและตนเอง คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตมีความสุข สังคมอบอุ่น ส่วนรวมผูกพันรักสามัคคี บริการทุกระดับด้วยคุณภาพมีจรรยาบรรณ ร่วมสร้างคณะและ มข. ให้เข้มแข็ง ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะค่ะ

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณิรัตน์ เอี่ยมละมัย

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น